



วันมหิดล

๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย



ชุดที่ 65 ประจำปี 2567 ฉบับเดือน กันยายน 2567

www.ntbcoop.com

สหกรณ์นครนนท์

มั่นคง ไปรุ่งโรจน์ ทันสมัย เต็มใจให้บริการ



บทบรรณาธิการ

โทร. 081-7117198



สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ที่เคารพ

วารสารฉบับเดือนกันยายน 2567 ที่ทุกท่านถือในมือฉบับนี้ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ท่านจะพบกับหลากหลายสาระ ข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้นชวนติดตาม โดยเฉพาะการแถลง "ความในใจ" ของท่านประธานสหกรณ์ฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ในการทำงานบริหารสหกรณ์ฯ โดยยึดหลักการ "จริยธรรมในองค์กร" พบกับท่านได้ในคอลัมน์ "ประธานแถลง" นะครับ และเช่นเคยทุกคอลัมน์ในวารสารฉบับนี้ล้วนน่าติดตามทั้งสิ้น

ในวันที่ 30 กันยายน 2567 จะมีสมาชิกของเรา อีกหลายท่านครบเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากการทำงานที่หนัก และอุทิศตนในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่เยาวชนมาสู่การใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายและมีเวลาสำหรับตนเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมและการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้ช่วงวัยเกษียณนี้ เป็นไปอย่าง "มีความสุข และมั่นคง" จึงขอแนะนำข้อคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สำหรับสมาชิกทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้ครับ

1. การประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ หลังเกษียณท่านสมาชิกจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ดังนั้นการประเมินค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะช่วยให้สามารถจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ การจัดทำ "งบประมาณประจำเดือน" จะช่วยให้ท่านสมาชิกมีแผน "การใช้จ่ายที่ชัดเจน" และไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางการเงินในภายหลัง

2. การจัดการเงินบำเหน็จเงินบำนาญและเงินสวัสดิการ เงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ นับเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับท่านที่เกษียณ ดังนั้นการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน ท่านสมาชิกควรคำนวณเงินบำเหน็จบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละเดือนและนำมาวางแผนควบคู่กับเงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่ข้าราชการมีสิทธิได้รับเพื่อให้ทราบถึงจำนวนเงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่

3. การลงทุนอย่างรอบคอบ การลงทุนเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงเกษียณได้ หากมีการวางแผนและเลือกลงทุนอย่างถูกต้อง โดยทั่วไปท่านสมาชิกที่เป็นข้าราชการครูสามารถพิจารณาการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากทั่วไป รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผลจากการซื้อหุ้นเพิ่ม นอกจากนี้ท่านสมาชิกยังสามารถลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงทางการเงิน

4. การสำรองเงินฉุกเฉิน การสำรองเงินฉุกเฉินเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ท่านสมาชิกควรมีเงินทุนสำรองอย่างน้อย 6 - 12 เดือนของค่าใช้จ่ายปกติ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินเพียงพอสำหรับจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

5. สร้างแหล่งรายได้เสริม สำหรับท่านสมาชิกที่ยังรู้สึกว่าการทำงานเพิ่มเติมหลังเกษียณ การใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอาจสร้างเสริม "รายได้เสริม" ได้ เช่น การสอนพิเศษ การเป็นที่ปรึกษาหรือการเขียนหนังสือ เป็นต้น นอกจากนี้ ท่านสมาชิกยังสามารถใช้เวลาในการวางแผนดูแลสุขภาพ ใช้เวลาทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบ เช่น การท่องเที่ยว การปลูกต้นไม้ การทำงานศิลปะ การเป็นอาสาสมัคร ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ช่วงเวลาหลังเกษียณ เป็นช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความมั่นคง ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี มีความสุข ความมั่นคง กันทุกท่านนะครับ

นายโชคดี วิหคเทียร

รองประธานกรรมการคนที่ 2

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี จำกัด ทุกท่าน

เดือนกันยายนของทุกปี ถือเป็นเดือนสุดท้ายของสมาชิกหลายๆ ท่านที่มีอายุครบ 60 ปี จะได้เกษียณอายุ เพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ผ่อนคลายและเติมเต็มความสุขในแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมีความสุข ผมขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่าน ที่จะเกษียณในปีนี้ได้ด้วยนะครับ

กระผมในฐานะประธานสหกรณ์ฯ ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารงานและให้การสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ มาอย่างต่อเนื่องการที่สหกรณ์ฯสามารถก้าวหน้าและดำเนินกิจการมาได้อย่างมั่นคงนั้น เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจและความเชื่อมั่นที่ทุกท่านมีต่อองค์กร

ความสำเร็จในวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่งอยู่บนหลักการสำคัญที่กระผมยึดมั่นมาโดยตลอด นั่นก็คือ **"หลักจริยธรรมในองค์กร"** ซึ่งปัจจุบันถือเป็น "กระแสสังคม" ที่สำคัญ นั่นเอง

หลักทางจริยธรรมที่กระผมมุ่งมั่นใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม กระผมขอสรุปเป็นประเด็นที่จะแสดงให้เห็นว่าสมาชิกได้ทราบถึงวิธีปฏิบัติของกระผมพอเป็นสังเขป ดังนี้ครับ

"การส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ" กระผมมุ่งส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานอย่างโปร่งใส ทุกการตัดสินใจและการกระทำของทุกฝ่ายจะต้องสามารถตรวจสอบได้และการดำเนินงานของทุกฝ่ายจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น จริยธรรมทำให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีสำนึกที่จะต้อง "รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง" และต้องไม่ปกปิดข้อมูลหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม

"การป้องกันความขัดแย้งและการกระทำที่ไม่เหมาะสม" กระผมยึดมั่นและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมและความขัดแย้ง การมุ่งเน้นความยุติธรรมและความถูกต้องจะช่วยลดปัญหา "การกระทำที่ไม่เป็นธรรม" เช่น การเลือกปฏิบัติหรือการทุจริตภายในองค์กรซึ่งอาจทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรได้

"การสร้างควมไว้วางใจ" การดำเนินการบนพื้นฐานของจริยธรรมช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างสมาชิกคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรซึ่งจะทำให้เกิด "ความซื่อสัตย์" และความภักดีภายในองค์กร



"การสนับสนุนความยั่งยืนในระยะยาว" กระผมมุ่งมั่นส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน การทำงานที่โปร่งใส ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความยั่งยืนได้ในระยะยาว ซึ่งในปัจจุบันสังคมไทยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ "ไม่บกพร่องทางจริยธรรม" เป็นประการสำคัญ

"การป้องกันการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย" จริยธรรมภายในองค์กรสามารถช่วยป้องกันการเซาะกร่อนบ่อนทำลายจากผู้ไม่ประสงค์ดีหรือผู้ที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์ เช่น การปล่อยข่าวอันเป็นเท็จผ่านทางบัตรสนเท่ห์หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งหากมีการกระทำดังกล่าวกระผมจะดำเนินการทางกฎหมายโดยเด็ดขาด

"การส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี" กระผมมุ่งสร้าง "วัฒนธรรมในองค์กร" ที่ให้ความสำคัญกับ "คุณธรรม และความ เป็นธรรม" ที่ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรรู้สึกมีความมั่นใจในสภาพแวดล้อมการทำงานและมีความร่วมมือกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการทำงานแบบเห็นแก่ตัวหรือการกลั่นแกล้งภายในองค์กร

สิ่งที่กระผมกล่าวมาทั้งหมดมีความมุ่งหวังว่า จะสามารถทำให้สมาชิกทุกท่านเข้าใจในเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการทำงานของกระผมถึงแม้ว่าในบางครั้งอาจมีสมาชิกบางท่านอาจได้รับข้อมูลข่าวสารบางประการที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปบ้างก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กรุณาเข้าใจในเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระผม จึงขอถือโอกาสนี้แถลงจุดยืนในการทำงานของกระผม ด้วยความจริงใจครับ

นายรกร ไหลทรง
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด

คุยกับผู้จัดการ

โทร. 081-4562837



สวัสดิ์ครับสมาชิกทุกท่าน เดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานในระบบราชการ มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการเลื่อนขึ้นเงินเดือนและสำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ และงานประจำในปีงบประมาณนี้สหกรณ์ฯ ได้จัดงบประมาณสำหรับการนี้ไว้โดยขออนุมัติงบประมาณนี้จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ไว้ถึง 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกกลุ่มนี้ ซึ่งมีระเบียบรองรับตามอายุสมาชิก

อายุการเป็นสมาชิก	เงินที่ได้รับ
5 ปี ขึ้นไป	5,000 บาท
10 ปี ขึ้นไป	6,000 บาท
15 ปี ขึ้นไป	8,000 บาท
20 ปี ขึ้นไป	10,000 บาท

นับว่าเป็นสวัสดิการที่ดีอีกส่วนหนึ่ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านที่อยู่กับสหกรณ์ฯ มาอย่างยาวนาน โดยสหกรณ์ฯ กำหนดจัดงานสำหรับท่านในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ชั้น 4 รูปแบบงานจะเป็นการพบปะพูดคุย ฟังบรรยายจากประธานหรือวิทยากรภายนอก มีการแจกสวัสดิการ ถ่ายรูปพร้อมกันและรับประทานอาหาร ซึ่งในปีนี้มีสมาชิกเกษียณอายุราชการ และงานประจำจำนวน 134 คน ถ้าท่านทราบหรือได้รับหนังสือจากสหกรณ์ฯ ขอความกรุณาตอบรับเพื่อทางสหกรณ์ฯ จะได้เตรียมการต้อนรับท่านในงาน “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีต้อนรับครับ และสหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการเงินฝาก เฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและงานประจำ ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 กันยายน นี้ ชื่อโครงการเงินฝากออมทรัพย์ “เกษียณเพียรสร้าง” (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณ

อายุ ปี 2567) ระยะเวลาฝาก 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 บาทต่อปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการนี้จัดให้สำหรับท่านโดยเฉพาะครับ อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร น่าสนใจมากครับ

สำหรับปริมาณธุรกิจสหกรณ์ฯ ซึ่งได้ผ่านมาแล้ว 9 เดือน วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกสามัญ 9,545 คน สมาชิกสมทบ 983 คน รวมทั้งสิ้น 10,528 คน มีทุนเรือนหุ้น 2,969,651,290 บาท มีเงินรับฝาก 5,000,560,367.72 บาท มีกำไร 195,103,994.18 บาท ซึ่งเหลือเวลาในการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 อีก 3 เดือน ก็จะทราบว่าปีนี้มีผลประกอบการดีเพียงดีเพียงใด แต่ดูจากตัวเลขที่แสดงตามนี้ **ผลประกอบการนับว่าดีทีเดียว**

ปัจจุบันปริมาณธุรกิจสำหรับสมาชิกมีปริมาณที่สูง สมาชิกสามารถมาใช้บริการที่สหกรณ์ฯ ได้ตลอดเวลาทำการ สมาชิกสามารถนำเงินกู้ไปต่อยอด สามารถที่จะนำไปแก้ไขปัญหาคือเป็นทุนการศึกษา และซ่อมแซมบ้านให้บิดามารดา นับว่าเป็นประโยชน์มาก สำหรับมาตรการของกระทรวงศึกษาที่ต้องการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีเงินเดือนเหลือ 30% ก็นับเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น สมาชิกที่จะกู้เงินก็ต้องมีวินัยในการนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเงินกู้ที่ท่านได้รับถ้าท่านไม่นำไปต่อยอดหรือทำธุรกิจให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นภาระสำหรับท่านในอนาคต ต้องมีการวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ การจัดสรรเงินออกเป็นแต่ละส่วน บางส่วนออมโดยการลงทุนที่ปลอดภัย ท่านต้องระมัดระวังเรื่อง “ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง” ซึ่งปัจจุบันมีฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ เบอร์โทรศัพท์แปลกๆ ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปกดรับสายครับ และถ้าเงินฝากเงินในธนาคารที่เงินเดือนเข้าอย่าเก็บไว้เยอะครับ นำไปฝากที่สหกรณ์ฯ ดีกว่ามีความมั่นคงและปลอดภัย ถ้าสมุดเงินฝากอยู่กับท่านสหกรณ์ฯ จะดูแลยอดเงินฝากของท่านให้ครบทุกบาททุกสตางค์ และเวลาถอนก็จะจ่ายเฉพาะตัวท่านเท่านั้น ท่านสมาชิกต้องไปถอนด้วยตัวเอง ไม่มีการโอนถอนผ่านระบบธนาคารนับเป็นการป้องกันความเสี่ยงได้อีกระดับหนึ่ง แล้วพบกันฉบับต่อไปครับ

นายมานัส บรรจงใหม่
กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์



**รายงาน
จากห้องประชุม**
โทร. 084-0861739

สวัสดิ์ค๊ะ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

จำกัด ที่เคารพทุกท่าน เราจะพบกันในเดือนนี้ทุกเดือนเป็นข้อมูลหลังจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด แจ้งให้สมาชิกทราบค่ะ

การกำหนดวันรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด จะดำเนินการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ดังนี้

สำหรับสังกัดข้าราชการบำนาญ สพม. เขต 3

ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 67 ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. - 09.30 น. ดำเนินการเลือกตั้ง 10.00 น.

สำหรับสังกัดข้าราชการบำนาญ

- บำนาญเทศบาลนครนนทบุรี
- บำนาญเทศบาลเมืองบางบัวทอง
- บำนาญเทศบาลนครปากเกร็ด
- บำนาญเทศบาลปลายบาง
- บำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ
- บำนาญกองการศึกษา
- บำนาญ กศน.
- เกษียณไม่มีต้นสังกัด
- ชำระที่สหกรณ์ เขต 1 (เมือง, บางกรวย)
- กลุ่มสมาชิกหักจากต้นสังกัดต่างจังหวัด
- ชำระที่สหกรณ์ เขต 2 (ปากเกร็ด, บางใหญ่, บางบัวทอง, ไทรน้อย)

ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 67 ลงทะเบียนเวลา 13.00 น. - 13.30 น. ดำเนินการเลือกตั้ง 14.00 น.

สำหรับสังกัดข้าราชการ บำนาญ เขต 1

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 67 ลงทะเบียนเวลา 09.00 น. - 09.30 น. ดำเนินการเลือกตั้ง 10.00 น.

สำหรับสังกัดข้าราชการ บำนาญ เขต 2

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 67 ลงทะเบียน เวลา 10.30 น. - 11.00 น. ดำเนินการเลือกตั้ง 11.30 น.

กำหนดจัดสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2567 ทั้งภาคราชการและเอกชน รวมทั้งลาออกจากราชการประจำด้วยเหตุอันควร มีสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการ 171 คน กำหนดจัดงานการมอบสวัสดิการให้สมาชิกในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด สมาชิกที่ประสงค์จะร่วมงานกรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

การพิจารณาฝ่ายสินเชื่อประจำเดือนสิงหาคม 2567

1. เงินกู้สามัญ จำนวน 177 ราย เป็นเงิน 359,629,000 บาท
2. เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 111 ราย เป็นเงิน 31,240,000 บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 79 ราย เป็นเงิน 2,604,000 บาท
4. เงินกู้โครงการพิเศษช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์ฯ จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 1,662,000 บาท

การติดตามหนี้สินของคณะกรรมการติดตามหนี้สินในเดือนกรกฎาคม มียอด 6,817,828.89 บาท

รวมการติดตามหนี้สินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - กรกฎาคม 2567 รวม 9 เดือน รวมทั้งสิ้น 85,753,789.83 บาท

สหกรณ์ฯ มีข้อกำหนดการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ฯ รวมทั้ง คำสั่งต่างๆ และข้อเสนอแนะของกรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีต้องปฏิบัติตามให้ไปอย่างถูกต้อง

ฉบับนี้พบกันเท่านี้ก่อนนะคะ มีอะไรเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

นางพุลมาศ ทับเกร็ด
กรรมการและเลขานุการ

แจ้งเพื่อทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

แจ้งสมาชิกสหกรณ์

สหกรณ์ฯ จะปิดทำการใน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากปิดสิ้นปีทางบัญชี และจะทำการเปิดทำการปกติใน วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567

สมาชิกชำระรายการเรียกเก็บรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2567

จ่ายเงินสด ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (เวลา 08.30 น. - 15.00 น.)
โอนผ่านธนาคาร ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 (พร้อมส่งสลิปการโอนก่อนเวลา 16.30 น.)
ได้ที ID LINE : @ntbeoop_m (พร้อมระบุเลขสมาชิก, ชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจน)

สมาชิกที่กู้เงินฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM (ผู้รับรายเดือน) จะสามารถกดใช้เงินได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการเงิน โทร. 02-5254270 ต่อ 2 หรือ 085-3360404

แฉฉฉฉฉฉฉ สินเชื่อ

โทร. 089-2136168



เงินเดือนต้องเหลือ 30%

สมาชิก (บางส่วน) คิดอย่างไรลองฟังความคิดเห็นของสมาชิกบางส่วนคุณะครับว่าตรงกับความคิดของท่านมากน้อยเพียงใด

ความคิดเห็นที่ 1

แบบนี้สมาชิกที่เคยกู้มาก่อนหน้านี้ ก็เดือดร้อนกันหมด นะครับ จะให้สมาชิกไปพึ่งใครล่ะ โปรดเห็นใจสมาชิกด้วย ผนู้เงินสหกรณ์ฯ มาเงินเดือนเหลือน้อย 3,000 – 4,000 บาท ผ่อนมาได้ 4 – 5 งวด ก็กู้ใหม่ใช้จ่ายในครอบครัว ถ้าจะให้เงินเหลือ 30% ไม่เห็นด้วยครับ เดือดร้อนกันแน่ๆ ท่านคณะกรรมการทั้งหลายโปรดเห็นใจด้วยนะครับให้เหลือแค่ 10% ก็ดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 2

การเปลี่ยนแปลงให้เงินเหลือ 30% เป็นการเอาเปรียบสมาชิก เป็นวงวนที่ทำให้คนที่เงินเดือนน้อยติดกับดัก ขยับเขยื้อนไม่ได้เลย การรีไฟแนนซ์เป็นเรื่องปกติของสมาชิก โปรดพิจารณาอย่าให้สมาชิกติดกับดักในวงวนของสหกรณ์ฯ จนหันไปกู้นอกระบบมากยิ่งขึ้นนะคะ

ความคิดเห็นที่ 3

จากกรณีเงินเดือนคงเหลือ 30% สหกรณ์ฯ น่าจะมีแนวทางช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ะครับ

1. สมาชิกที่กู้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 หักแล้วเหลือ 30%
2. สมาชิกที่กู้ก่อน 1 ม.ค. 68 ใช้ระเบียบเดิม
3. ข้าราชการบำนาญหรือทั่วไป ที่เงินเดือนไม่พอหัก ให้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อขยายวงออกไป

รายงานการกู้เงินประเภทต่างๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ประเภทสัญญา	จำนวนสมาชิก (คน)				จำนวนเงิน (บาท)				หมายเหตุ
	ยื่นกู้	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	นำเสนอ	ขอกู้	อนุมัติ	หนี้ค้าง	คงเหลือ	
1.เงินกู้ฉุกเฉินปกติ	182	177	4	1	367,869,000.00	359,629,000.00	265,024,135.55	94,604,864.45	ข้อมูล ณ วันที่ 18/7/67 ถึง 19/8/67
2.เงินกู้สามัญ	111	111	-	-	31,990,000.00	31,240,000.00	4,437,578.00	26,802,422.00	
3.เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ	7	7	-	-	1,687,000.00	1,662,000.00	-	1,662,000.00	ข้อมูล ณ วันที่ 18/7/67 ถึง 19/8/67
4.เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์	79	79	-	-	2,604,000.00	2,604,000.00	157,249.75	2,446,705.25	-
5. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกมาปณกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	379	374	4	1	404,150,000.00	395,135,000.00	269,618,963.00	125,516,036.70	

นี่เป็นส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนจากสมาชิกสหกรณ์ฯ บางท่านที่เดือดร้อนแน่ๆถ้าสหกรณ์ฯยึด 30% อย่างเคร่งครัดแต่สหกรณ์ฯ ของเราใช้นโยบายของรัฐบาลมาโดยตลอดและให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกทุกท่านด้วยดีเสมอมา จะเห็นได้ว่าการกู้เพิ่มขึ้นทุกเดือน นั่นคือจำนวนสมาชิกที่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้นอกระบบสหกรณ์ฯเป็นที่พึ่งของสมาชิกตลอดไปพบกันฉบับหน้าโชคดีไม่มีหนี้ครับ

นายวรรณสูตร พันธุ์มะเกียรติ
รองประธานกรรมการคนที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

“กันยายน 2567”

โทร. 089-214-2880



สวัสดิ์ศรับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ทุกๆ ท่าน วารสารเดือนนี้เป็นของเดือนกันยายน 2567 สหกรณ์ฯ มีเรื่องราวซึ่งที่สำคัญที่เกี่ยวกับพี่น้องสมาชิกของเรา โดยฉบับนี้ จะนำเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมรวมทั้งสวัสดิการ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์บางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านสมาชิกมาให้รับทราบ รับรู้กัน ดูข่าวแรกก่อนครับ

ข่าวสวัสดิการ

ที่	โครงการสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก	จำนวน/ราย	จำนวนเงิน/บาท
1	จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ	1	2,000
2	โครงการสหกรณ์ขึ้นใจ 1 พ.ศ. 2563 (อายุ 60 ปีขึ้นไป)	10	97,000
3	สงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ทายาทรับเงินสวัสดิการ (กองทุน 10 ล้าน) และเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ 2556	7	1,220,000

ข่าวกิจกรรมทั่วไป

วันที่ 15 สิงหาคม 2567 นายนรากร ไหลหรั่ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และนางพุลมาศ ทับเกร็ด กรรมการและเลขานุการ มอบเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวนเงิน 30,000 บาท ให้แก่ทายาทนายอาจ เปรมสาย (สมาชิกผู้เสียชีวิต)

วันที่ 18 สิงหาคม 2567 นายนรากร ไหลหรั่ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ชุดที่ 65 ประจำปี 2567 ไปร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานจัดอบรมโครงการประเด็นข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ ของสถานที่ในสังกัด สพล. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด โดยสหกรณ์ฯ ได้ให้การสนับสนุน อาหารว่าง เข้า/บาย ในการจัดการอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 คน

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567 นายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมวางพวงหรีดและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพนางสุคนธา ศรีทรัพย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และมอบเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวน 30,000 บาท ให้แก่ทายาท (สมาชิกผู้เสียชีวิต) ณ วัดโพธิ์เผือก อ. บางกรวย จ.นนทบุรี

เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 นายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพ วางพวงหรีด และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางวารุณี เต็มรัก สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ณ วัดราชบุรุษประคองธรรม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 นายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ร่วมพิธีรดน้ำศพ วางพวงหรีดและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางพินิจ สังข์แป้น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ณ วัดบางอ้อยช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2567 นายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มอบเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวนเงิน 30,000 บาท ให้แก่ทายาท นางวารุณี เต็มรัก (สมาชิกผู้เสียชีวิต) และ 20,000 บาท แก่ทายาทนางจุฬาร เดชพรหม (สมาชิกผู้เสียชีวิต) และในวันเดียวกัน นายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และนายวิมล บรรณะทอง กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด วางพวงหรีด และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพนางจุฬาร เดชพรหม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ณ วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อีกด้วย

เรียนเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากการทำงาน ประจำโดยเหตุอันควร ประจำปี 2567 ร่วมงาน “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกที่ไม่สามารถเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ประจำปี 2568-2569 ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ข้อ 16 ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

ที่	หน่วย/สังกัด	ครบวาระจำนวน/คน
1	หน่วยงาน/โรงเรียน	46
2	ข้าราชการบ้านฉางเขต 1	22
3	ข้าราชการบ้านฉางเขต 2	7
4	ข้าราชการบ้านฉางเขต สพม. เขต 3	6
5	ข้าราชการบ้านฉาง เทศบาลนครนนทบุรี	2
6	ข้าราชการบ้านฉาง เทศบาลเมืองบางบัวทอง	7

เพื่อเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สอบถามโทร 0-2525-4270 ต่อ 121

ค่าหุ้นวันเกิดสำหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประจำปี เดือนสิงหาคม 2567 หุ้นละ 700 บาท จำนวน 359 คน รวมเป็นเงิน 251,300 บาท ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 เราจะเพิ่มค่าหุ้นวันเกิดให้เป็นหุ้นละ 1,000 บาท ดีใจด้วยนะครับ

สำหรับเดือนกันยายน 2567 คงมีข่าวสารให้ท่านสมาชิกได้รับความเคลื่อนไหว ทั้งในด้านกิจกรรมที่เกิดขึ้นและสวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่สมาชิกเท่านั้นก่อนจะครบพบกันใหม่ฉบับหน้า บุญรักษา สวัสดิ์ศรับ

นายณรงค์ ไผ่รอด กรรมการ

ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมได้

โทร. 089-7983046



“ สวัสดีครับ
ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณนที จำกัดทุกท่าน ”

วารสารฉบับนี้ผมได้รับหน้าที่ในส่วนของคุณนทีติดตามหนี้สิน ก็ได้มาพบกันอีกครั้ง
หนึ่งครับ เพื่อนำข่าวสารข้อมูลในการดำเนินการติดตามหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณ
นที จำกัด ให้ท่านสมาชิกทราบถึงรายงานการเรียกเก็บหนี้ประจำเดือน ดังนี้

รายงานการเรียกเก็บรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2567

ประเภทลูกหนี้	ทั้งหมด		ชำระ		จำนวนเงิน (บาท)
	ราย	สัญญา	ราย	สัญญา	
ลูกหนี้เงินกู้ค้ำงานาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้	81	114	81	114	1,569,375.73
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	336	454	206	280	3,225,633.13
ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำเนินคดี	59	86	20	29	106,555.25
ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	871	1,306	301	442	4,128,321.07
เดือนสิงหาคม 2567	1,347	1,960	608	865	9,029,885.18
เดือนพฤศจิกายน 2566 - สิงหาคม 2567 รวมทั้งสิ้น					94,783,675.01

สรุปรายละเอียดลูกหนี้แต่ละประเภท

ที่	ประเภทลูกหนี้	พ.ค.-67		มิ.ย.-67		ก.ค.-67		สัญญา
		สัญญา	เป็นเงิน	สัญญา	เป็นเงิน	สัญญา	เป็นเงิน	
1	ลูกหนี้ค้ำงานาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้	127	75,704,979.39	125	72,826,677.64	118	71,661,656.39	114
2	ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ	460	171,644,379.26	461	172,909,578.02	461	171,596,902.77	454
3	ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำเนินคดี	84	19,931,376.52	81	19,666,586.09	80	18,746,089.34	86
4	ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา	1,324	371,755,639.74	1,325	371,261,294.12	1,316	371,990,899.55	1,306
	รวม	1,995	639,036,374.91	1,992	636,664,135.87	1,975	633,995,548.05	1,960

ในส่วนของคุณนทีที่ค้างชำระนาน ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น มีสมาชิกเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้และเข้ามาเจรจาชำระหนี้มากขึ้น ก็
เป็นผลดีต่อสมาชิกและผู้ค้าประกัน สหกรณ์ฯ ยังเปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ สมาชิกราย
ใดมีปัญหาหรือชำระหนี้จะมีปัญหา สามารถเข้าไปพูดคุยกับกรรมการได้ทุกท่าน ทางคณะกรรมการทุกท่านพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของ
ท่านและหาทางออกร่วมกันตามกระบวนการของสหกรณ์ฯ “สหกรณ์เพื่อสมาชิก : สมาชิกเพื่อสหกรณ์”

นายบังเอิญ อิมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1

มุมนำนาถ

และ ชมรมผู้สูงอายุฯ

081-458-8057



ส่งเสริมสุขภาพใจ ผู้สูงวัยใกล้ตัว

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และจิตใจ โดยธรรมชาติผู้สูงอายุมีการปรับและพัฒนาองค์ประกอบของจิตใจในระดับที่แตกต่างกันไป มักพบบ่อยๆ ว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาทางด้านสังคมและจิตใจซึ่งเป็นการปรับตัวเชิงลบ การสังเกตปัญหาสุขภาพใจในผู้สูงอายุ สังเกตง่ายๆ ได้จากการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การรับประทานหรือการนอนที่ผิดปกติ การแสดงออกทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ที่เปลี่ยนไป รวมถึงมีอาการเจ็บป่วยทางกายที่ไม่ทราบสาเหตุ

เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพใจที่ดี บุคคลในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวต่อผู้สูงอายุ ดังนี้

1. ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกที่ตนเองยังมีคุณค่า มีความสำคัญ เช่น การขอคำแนะนำ คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ การให้มีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวโดยให้เหมาะสมกับสุขภาพ
2. ชักชวนพูดคุยและรับฟัง ถึงส่วนดีหรือเหตุการณ์ประทับใจในอดีตของผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ายังมีคนชื่นชมในชีวิตของตนอยู่
3. ให้ความเคารพ ยกย่อง และนับถืออย่างสม่ำเสมอตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของไทย เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นต้น

4. ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมที่สนใจต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น ไปวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ โดยลูกหลานควรเตรียมข้าวของต่างๆ ให้ด้วยความเต็มใจ

5. ช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับญาติ ใกล้ชิดและเพื่อนร่วมวัยเดียวกันบ้าง ด้วยการพาไปเยี่ยมเยียนญาติ หรือชวนญาติๆ มาที่บ้าน รวมถึงพาเข้าสังคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สูงอายุอื่นๆ เช่น พาไปชมรมผู้สูงอายุต่างๆ

6. ให้อภัยในความหลงลืมและความผิดพลาด ที่ผู้สูงอายุกระทำ และควรแสดงความเห็นอกเห็นใจที่เหมาะสมตามสถานการณ์

7. ส่งสอนอบรมให้ลูกหลานยังคงเคารพนับถือ ไม่แสดงให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเป็นภาระ หมดคุณค่า เป็นที่ไม่ต้องการ แต่ยังเป็นบุคคลที่เคารพนับถือของคนในครอบครัวที่อาวุโสน้อยกว่า

ที่มา : <https://www.manarom.com>

สงบ สอนลิน
กรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร หรือยังไม่ได้แจ้งบัญชีธนาคาร สำหรับรับโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

โปรดยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2567

โดยส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ (เล่มสีฟ้า)

ผ่านทาง

- E-Mail : ntbcoop@hotmail.com
- LINE ID : @noncoop776
- ทางไปรษณีย์
- ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ

1. กรณีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสมุดคู่ฝาก ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
2. หากสมาชิกไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีในการรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน **ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานมาใหม่** ท่านจะได้รับเงินดังกล่าวในบัญชีเดิมที่เคยแจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ โดยท่านสามารถ**ตรวจสอบข้อมูลใน Application “สอ.ครูนนทบุรี”** ในเมนูบัญชีธนาคาร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-5254270 ต่อ 306, 307



สวัสดิการรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน
 จากวันนี้ต่อไปแล้วการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ปี 2567 ที่สิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2567 และมีการเริ่มขึ้นปีบัญชี งบประมาณใหม่ปี 2568 และตอนนั้นทางสหกรณ์ฯ ได้มีการตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน/บัญชีประจำปีขึ้น ในเวลาต่อมาก็เป็นข่าวดีของสมาชิก กันอีกแล้ว และคงทราบข่าวดีกันที่จะได้เห็นผลตอบแทนในเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน ที่สมาชิกได้มาลงทุนกับสหกรณ์ฯ มาตลอดปี

1 ถาม

เมื่อสมาชิกได้พ้นหน้าที่ออกจากงานประจำหรือทางราชการ โดยครบ อายุเกษียณราชการหรือออกจากงานตามเหตุอันควร ทางสหกรณ์ฯ มีการ จัดมอบสวัสดิการอะไรบ้าง

ตอบ

ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดสวัสดิการมอบให้เป็นเงินและงานจัดเลี้ยงในวัน อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 ให้กับสมาชิกที่พ้นจากหน้าทำงาน หรือครบ อายุเกษียณทางราชการและจัดเงินมอบให้ไว้ดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก	เงินสวัสดิการที่ได้
5 ปี - 9 ปี	5,000 บาท
10 - 14 ปี	6,000 บาท
15 - 19 ปี	8,000 บาท
20 ปี ขึ้นไป	10,000 บาท

2 ถาม

ทางสหกรณ์ฯ ได้มีสวัสดิการหรือโครงการอะไรที่ช่วยเหลือสมาชิก ที่มีอายุเกิน 60 ปี เพื่อให้สมาชิกได้นำเงินเอาไปจ่ายในครอบครัวได้บ้าง

ตอบ

ทางสหกรณ์ฯ มี "โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1" ให้แก่สมาชิกที่มีอายุเกิน 60 ปี โดยให้เป็นเงินกู้ที่ไม่ต้องผ่อนงวดชำระ แต่จะเรียกเก็บหนี้หลัง เสียชีวิต โดยจัดเงินให้ได้รับไปปีละครั้ง จำนวน 10 ครั้ง/ปี โดยสิทธินี้จะ ใช้หรือไม่ก็ได้ แต่จัดเงินไว้ให้ตามเกณฑ์ตารางดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก	เงินสงเคราะห์	โครงการสหกรณ์ชื่นใจ 1
1 ปี - 5 ปี	40,000 บาท	26,000 บาท
5 ขึ้นไป - 7 ปี	50,000 บาท	33,000 บาท
7 ขึ้นไป - 9 ปี	60,000 บาท	40,000 บาท
9 ขึ้นไป - 11 ปี	70,000 บาท	46,000 บาท
11 ขึ้นไป - 13 ปี	80,000 บาท	53,000 บาท
13 ขึ้นไป - 15 ปี	90,000 บาท	60,000 บาท
15 ขึ้นไป - 17 ปี	100,000 บาท	66,000 บาท
17 ขึ้นไป - 19 ปี	110,000 บาท	73,000 บาท
19 ขึ้นไป - 21 ปี	120,000 บาท	80,000 บาท
21 ขึ้นไป - 23 ปี	130,000 บาท	86,000 บาท
23 ขึ้นไป - 25 ปี	140,000 บาท	93,000 บาท
25 ขึ้นไป	150,000 บาท	100,000 บาท

3 ถาม

เมื่อมีการฟ้องร้องคดีในศาลแล้ว ศาลดำเนินคดีโดยไต่สวนคดีฟ้อง และ ต้องให้มีพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ ข้อเท็จจริง ถามว่าจะต้องใช้ พยานหลักฐานอะไรบ้าง

ตอบ

หลักฐานในคดีฟ้องศาลทางการดำเนินคดีฟ้องคดีระหว่างคู่ความนั้น ต้องมีการไต่สวนสืบความและต้องใช้พยานหลักฐานมาแสดงพิสูจน์ยืนยัน ในข้อเท็จจริงของคดี มีประเภทพยานดังนี้

1. พยานบุคคล คือ บุคคลมาให้ถ้อยคำต่อศาลและศาลได้บันทึกจาก ผู้รู้เห็น ได้ยิน หรือทราบเรื่องที่มา
2. พยานเอกสาร คือ หนังสือลายลักษณ์อักษรที่ได้เขียน พิมพ์ หรือ จารึกที่สื่อความหรืออ่านได้ความหมาย
3. พยานวัตถุ คือ สิ่งใดๆ ที่คู่ความใช้อ้างอิงที่สามารถให้ศาลตรวจดู เพื่อประโยชน์แห่งคดีความ

4 ถาม

มีแหล่งเงินทุนที่ใดบ้าง ช่วยแนะนำให้แก่สมาชิกได้นำเงินมาใช้เป็นทุน ไปใช้ในการประกอบการทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้จากงานประจำบ้าง

ตอบ

มีแหล่งเงินทุนที่สมาชิกจะได้เงินทุนมาเป็นผู้ประกอบการหลายแหล่ง ให้เลือกได้ตามความเหมาะสมและขนาดของกิจการที่ประกอบการ นั้นๆ โดยใช้เงินทุนดังนี้

1. เงินทุนของตนเอง ใช้เงินออมหรือเงินที่สะสมที่มีเอามาใช้เป็นเงินทุน
2. เงินทุนจากทรัพย์สิน ใช้อสังหาริมทรัพย์ที่มีเอามาใช้แปลงเป็นเงิน ใช้ลงทุน
3. เงินทุนจากรัฐบาล ขอรับเงินการสนับสนุน หรืออุดหนุนจากรัฐบาล ใช้เป็นทุน
4. เงินทุนจากการรวมเป็นหุ้นส่วนกัน การรวมคนที่มีแนวคิด ร่วมหุ้น กันเป็นทุน
5. เงินทุนจากการระดมจากสาธารณะมารวมทุนกันจัดทำกิจการงาน โดยรวม

5 ถาม

เมื่อบ้านที่อยู่ของสมาชิกได้ประสบภัยน้ำท่วมเสียหาย ทางสหกรณ์ฯ มีสวัสดิการให้การช่วยเหลือกับสมาชิกอะไรบ้าง

ตอบ

ทางสหกรณ์ฯ มีระเบียบสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ "อุทกภัย" ให้สมาชิกได้แจ้งเหตุ และความเสียหายพร้อมหลักฐาน ยื่น ขอรับสวัสดิการช่วยเหลือความเสียหายจากการประสบภัยได้ตามความ จริง ในวงเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง/ปี

คู่มือสิทธิประโยชน์ สอ.นบ.2564 หน้า 14

ข่าว จาก สมาคมสถาปนกิจฯ

สท.นบ. 02-9698841



โทร. 086-7855382

สวัสดิ์ครับ ท่านสมาชิกสมาคมสถาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เดือนกันยายน 2567 มียอดเรียกเก็บตามจริงจำนวน 5 ศพ (150 บาท)

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในเดือน กันยายน 2567 จำนวน 5 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	จ่ายเงินสงเคราะห์	วันที่รับแจ้ง
1	นายอนันต์ น้อยประเทศ	82 ปี	หัวใจล้มเหลว	232,116	2 ก.ค. 67
2	นายสุรชัย พิริยชนานันท์	77 ปี	มะเร็งปอด	232,088	4 ก.ค. 67
3	รตอ.สุวรรณ ชุมเพ็ง	63 ปี	มะเร็งตับอ่อน	232,060	10 ก.ค. 67
4	นายสิทธิพร การบุญ	74 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	232,032	13 ก.ค. 67
5	นางสิริเกษ เผ่าสุวรรณ	65 ปี	มะเร็งปากมดลูก	232,004	13 ก.ค. 67

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและอยู่ในระหว่างรอรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 22 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เสียชีวิต	วันที่รับแจ้ง
1	น.ส.นิลา วิภูษิกุล	10 ก.ค. 67	17 ก.ค. 67
2	นายพิศล คุณะมมาลัย	14 ก.ค. 67	17 ก.ค. 67
3	นายสมศักดิ์ สังฆธรรม	15 ก.ค. 67	23 ก.ค. 67
4	น.ส.อรุณหัตสสา โสภารัตน์	21 ก.ค. 67	24 ก.ค. 67
5	นางกษิณา ศรีขาว	7 ก.ค. 67	25 ก.ค. 67
6	นายพีรวัส เลิศศุภศิริกุล	22 ก.ค. 67	27 ก.ค. 67
7	น.ส.จิราภร เทศงามถ้วน	18 ก.ค. 67	2 ส.ค. 67
8	นางจิราภา สิงห์ดารา	4 ก.ค. 67	3 ส.ค. 67
9	นายสมจิตต์ ชันดี	23 ก.ค. 67	6 ส.ค. 67
10	น.ส.อรุณญา ศิริโสภณ	15 ก.ค. 67	8 ส.ค. 67
11	นายสุชน ระย้าแก้ว	30 ก.ค. 67	9 ส.ค. 67
12	นายบุญศรี สามารถ	28 เม.ย. 67	10 ส.ค. 67
13	นางลำภาพันธ์ พิณภิรมย์	9 ส.ค. 67	15 ส.ค. 67
14	นายอาจ เปรมสาย	14 ส.ค. 67	15 ส.ค. 67

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เสียชีวิต	วันที่รับแจ้ง
15	นางเสริมพี อยู่รักษา	19 ส.ค. 67	21 ส.ค. 67
16	นายสมบุญ คชไพสิฐ	21 ส.ค. 67	23 ส.ค. 67
17	นางสุคนา ศรีทิพย์	26 ส.ค. 67	27 ส.ค. 67
18	น.ส.ศรีเมือง ศรีสุวรรณ	26 ส.ค. 67	3 ก.ย. 67
19	นายไพรัตน์ ขำดี	30 ส.ค. 67	4 ก.ย. 67
20	นายยะกิบ เลาะลาเกาะ	5 ก.ย. 67	10 ก.ย. 67
21	นางวารุณี เต็มรัก	30 ส.ค. 67	10 ก.ย. 67
22	นางรัตนาภรณ์ ปานอ่วม	3 ก.ย. 67	11 ก.ย. 67



สมาคมสถาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

โทร : 02-9698841

ID LINE : 029698841

ช่องทางการชำระเงิน : ธนาคารกรุงศรีฯ
(สาขาสะพานพระนั่งเกล้า)

เลขบัญชี 315-1-30349-2

ชื่อบัญชี สมาคมสถาปนกิจสงเคราะห์ฯ

หมายเหตุ : เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูปใบโอนส่งมาทางไลน์ และเก็บใบโอนไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง

*****กรณี สมาชิกเสียชีวิต เพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของทายาท กรุณา
มาติดต่อแจ้งการเสียชีวิต ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต *****

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทางการเงิน
กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทางสมาคมสถาปนกิจฯ
จะต้องนำเงินบางส่วนไปชำระตามจำนวนที่สมาชิกได้ทำธุรกรรม
ด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือทายาทนำเอกสารมาแสดง
จึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้



โทร. 080-236-4555

โครงการดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เป็นโครงการสำคัญ เป็นเรื่องจริง และรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าแน่นอน แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนสบายใจ กำหนดหลังจากแถลงนโยบายแล้ว จะนำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 17 กันยายน 2567 เพื่อขออนุมัติทันที เพื่อเร่งจ่ายเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนกันยายน 2567 โดยในเฟสแรกให้กับ กลุ่มแรงงาน กลุ่มเปราะบาง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการ จำนวนประมาณ 14.5 ล้านคน ให้เริ่มใช้จ่ายก่อน 30 กันยายน 2567 เบื้องต้นประเมินว่าจะเริ่มโครงการได้ราวช่วงหลังวันที่ 20 กันยายน 2567 โครงการดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปความคืบหน้าการแจกเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้ปรับมาให้เงินสด 10,000 บาท ทั้งหมดแก่กลุ่มเปราะบาง 14 ล้านคน ดังนั้น เงินดิจิทัล 10,000 บาท เมื่อให้เงินสด การใช้เงิน การซื้อของ จะใช้ที่ไหนก็ได้ ซื้อสินค้าอะไรก็ได้ ไม่ต้องมีสินค้าต้องห้าม เงินงบประมาณก้อนแรกจำนวน 1.4 แสนล้านบาท จะจ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิส่วนการแบ่งจ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท กลุ่มแรกได้เงินก่อน กลุ่มเปราะบาง (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน คนพิการ) จำนวน 14.5 ล้านคน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จ่ายเงินสด จำนวน 13.5 ล้านราย กลุ่มคนพิการ จ่ายเงินสด จำนวน 1 ล้านราย คนพิการอย่าลืมต่อ

อายุบัตรประชาชนคนพิการ และตรวจสอบบัญชีธนาคารรับเบี้ยความพิการ เพื่อไม่ให้พลาดรับเงิน 10,000 บาท จากโครงการ Digital Wallet และเบี้ยความพิการ หรือความช่วยเหลืออื่นจากภาครัฐ

สำหรับกลุ่มผู้มีมือถือสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนแล้วกับประชาชนที่เหลือ หลังเงินงบประมาณก้อนแรกจำนวน 1.4 แสนล้านบาท ให้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้พิการแล้ว จะเป็นคิวต่อไปในการจ่ายเงินแก่ผู้ลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต เงินดิจิทัล 10,000 บาท ตามลำดับการพิจารณา และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จะได้รับเงินแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรกหากระบบเสร็จไม่ทันจะได้รับเงินสดภายในสิ้นปีนี้ก่อน 5,000 บาท หากระบบเสร็จทัน จะได้เป็นดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) ในส่วนที่เหลืออีก 5,000 บาท จะจ่ายให้ในปีหน้า โดยตั้งใจจะทำให้เป็นดิจิทัลวอลเล็ต (Digital Wallet) เพราะเป้าหมายโครงการไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการนำพาประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเรียนรู้เข้าสู่โครงสร้างการเงินใหม่ ***แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้อัปเดทเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน 14.23.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน รองรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับแจกเงินสดดิจิทัล 10,000 บาท ธนาคารกรุงไทย ย้ำมีการเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนแล้ว การกดถอนเงินสดจึงต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนในการถอนเงินเท่านั้น*** อากาศในช่วงเดือนกันยายนมีความแปรปรวน “หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเมียนมาเพื่อนบ้าน” ส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในบางจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน ส่วนพื้นที่ภาคอื่น ๆ มีฝนตกหนักบ้างบางพื้นที่ ตลอดจนกทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ก็ขอฝากให้ท่านสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัดทุกท่านได้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และครอบครัวตลอดจนการเดินทางขึ้นเหนือ หรือล่องใต้ในช่วงนี้ ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศและเส้นทางในการเดินทางให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับสวัสดิ์ครับ

นายวิมล บรรณะทอง
กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด
ชุดที่ 65 ประจำปี 2567

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด
บรรณาธิการ	นายเนาวกร โหลหรั่ง
	นายมาถวิล บรรจงใหม่
กองบรรณาธิการ	นายโชคดี วิเศษทวี
	นายบังเอิญ อัมจิตร
	นายวราวุธสุดรา พันธะเกษียรดี
	นายปกเขต จตุพศ
	นางพุมมาศ ทับเกร็ด
	นายวิฑิตยา น้อยประเทศ
	นายสมบ สมนิน
	นายณรงค์ ไผ่รอด
	นายปราโมทย์ คำโต
	นายวิมล บรรณะทอง
นายคนตรี จิตตะวิบูลย์	
นายวิวัฒน์ เกตุทอง	
นายกิตติพงษ์ สมรัตน์	

ชุดที่ 65 ประจำปี 2567 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2567
www.ntbcoop.com

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ email: ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด

เลขที่ 776 ถ.รัตนนิเวศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2525 4270, 0 2969 8202 www.ntbcoop.com

ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร. 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841

LINE ID : @ntbcoop_m, E-mail : ntbcoop@hotmail.com

Facebook : <http://www.ntbcoop.com>